

**CÔNG AN TỈNH GIA LAI  
PHÒNG AN NINH CTNB**

Số: 347/CV-PA03

V/v phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm luật liên quan đến thông tin đến CCCD gắn chip, CMND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng một số nhóm đối tượng xin chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh nhân dân (CMND) của người dân, sau đó các đối tượng trả tiền cho người dân trên mỗi CMND/CCCD được chụp. Đồng thời, một số người dân vẫn “vô tư” chia sẻ hình ảnh CCCD trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Mặt khác, mã QR và chip trên thẻ CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể triệt để lợi dụng. Chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin trên thẻ CCCD thì có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân, từ đó các đối tượng có thể lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong khi đó người dân không biết mình bị lợi dụng<sup>1</sup>.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân trên thẻ CCCD gắn chip, CMND. Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo:

Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác; chủ động bảo vệ dữ liệu, thông tin của cá nhân, nhất là không đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCD/CMND trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt

<sup>1</sup> Hiện tại, có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online (chỉ cần chụp ảnh CCCD hoặc CMND hai mặt là có thể giải quyết được hợp đồng vay tiền và giải ngân nhanh chóng). Các APP này thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, bỏ qua khâu xác minh chính chủ, từ đó tạo ra khe hở cho các đối tượng tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để vay tiền nhằm chiếm đoạt.

- Các ổ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới móc nối các đối tượng trong nước mở tài khoản ngân hàng, mở tài khoản bitcoin bằng cách mượn thẻ CCCD.

- Đã có trường hợp nhiều người bị lợi dụng hình ảnh CMND/CCCD hai mặt để đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện các cuộc gọi trong nước và quốc tế.

- Bên cạnh đó, có rất nhiều công ty ảo hoạt động không có nhân viên, thường mua lại hình ảnh CMND/CCCD của người khác để đăng ký mã số thuế cho nhân viên công ty nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Nhiều công ty chọn hình thức ra thông báo tuyển dụng nhân sự không giới hạn số lượng với mức lương cao để thu hút mọi người nộp hồ sơ xin việc, cuối cùng họ đều thông báo không chúng tuyển, sau đó lấy hình ảnh CMND/CCCD của người xin việc để đăng ký mã số thuế ảo....

là mạng xã hội facebook, Zalo... để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp, trường học biết, phối hợp./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi (để biết, phối hợp);
- Đ/c Trưởng phòng PA03 (b/cáo);
- Lưu PA03.(Đ2).



**Thượng tá Nguyễn Văn Tài**